

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่ ๑๔/๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๑๕)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ

การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแบบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

การแบ่งมอบภารกิจและการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19
แบบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๑.	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	๑.๑ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคโควิด - 19 ในภาพรวมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ๑.๒ เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข (ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร) เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดฯ ในระยะต่อไป ๑.๓ ประเมินการและจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและเหมาะสม ๑.๔ กำกับดูแลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ๑.๕ จัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและรักษา โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง ๑.๖ ประสานการดำเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม	- เครือข่ายโรงพยาบาล/มหาวิทยาลัย - สมาคมโรงพยาบาลเอกชน - หน่วยงานที่มีสถานพยาบาลในสังกัด เช่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น - คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ - องค์การเภสัชกรรม - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.	กรมควบคุมโรค	๒.๑ กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในภาพรวมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ๒.๒ บริหารจัดการวัคซีน (แผนการกระจายวัคซีน เอกสารรับรอง การติดตามอาการข้างเคียง หลังการรับวัคซีน) ๒.๓ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) ๒.๔ กำหนดมาตรการ และการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมโรคในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด สำหรับสถานกักกันประเภทองค์กร (Organizational Quarantine - OQ) ตลอดจนการติดตามคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อ และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	- กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงแรงงาน - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๓.	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๓.๑ กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับการกักตัว และการตรวจประเมินผล และกำกับดูแลการดำเนินงาน และการควบคุมโรคในสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิก และ สถานที่กักกันทางเลือกที่มีในระบบ ได้แก่ Alternative Quarantine (AQ) และ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ๓.๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์การใช้ออกซิเจนทางการแพทย์	- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ/กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
๔.	กรมการแพทย์	๔.๑ กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการรักษาโรคโควิด - 19 ๔.๒ เตรียมความพร้อมด้านการรักษา (แนวทางการรักษาพยาบาล ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรเพื่อรับมือการระบาด)	- เครือข่ายสถานพยาบาลภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย - สมาคมโรงพยาบาลเอกชน - หน่วยงานที่มีสถานพยาบาลในสังกัด เช่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๕.	กรมอนามัย	๕.๑ กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินนโยบายด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๕.๒ พิจารณามาตรฐานและวิธีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร
๖.	กรุงเทพมหานคร	๖.๑ จัดทำมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด - 19 ในภาพรวมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ในสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ตลาด โรงแรม สถานบันเทิง สถานที่ชุมชน เป็นต้น	- กระทรวงสาธารณสุข - เครือข่ายโรงพยาบาล/มหาวิทยาลัย - สมาคมโรงพยาบาลเอกชน - หน่วยงานที่มีโรงพยาบาล เช่น ทหาร ตำรวจ ฯลฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
		<p>๖.๓ จัดตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด</p> <p>๖.๔ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖.๕ จัดเตรียมทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์ เตียง สถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูงให้เพียงพอ</p> <p>๖.๖ จัดสรรอัตรากำลังสำหรับการรับมือการระบาดให้เพียงพอ สามารถรองรับทั้งการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และรักษาได้</p>	
๗.	กระทรวงมหาดไทย	<p>๗.๑ กำกับดูแลตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในสถานประกอบการที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ตลาด โรงแรม สถานบันเทิง สถานที่ชุมชน เป็นต้น</p> <p>๗.๒ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้เดินทาง</p> <p>๗.๓ จัดตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด</p> <p>๗.๔ ประสานและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดในส่วน ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)</p> <p>๗.๕ สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการควบคุมโรคโควิด - 19</p> <p>๗.๖ กำกับดูแลการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>๗.๗ ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลเกี่ยวกับที่พักของผู้เดินทาง ผู้ติดตามด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการและแผนการเดินทาง ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงกลาโหม โดย กองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - กรมศุลกากร

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๘.	กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๘.๑ กำหนดมาตรการและกำกับดูแลการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนทางบก พื้นที่ชายแดนทางน้ำหรือทางทะเล ๘.๒ จัดหาวัคซีนสำหรับกำลังพลในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อทั้งในและนอกราชอาณาจักร ๘.๓ จัดทำ กำกับดูแล และดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ในท่าเรือที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายทหาร ๘.๔ จัดทำ กำกับดูแล และดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในท่าอากาศยานทหาร ๘.๕ จัดตั้งและกำกับดูแลสถานที่กักกันทุกประเภทที่อยู่ในกำกับ รวมถึงมาตรการรองรับ ผู้หนีภัยความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาที่ข้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ๘.๖ จัดจุดตรวจหรือชุดตรวจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและมาตรการควบคุมโรค ๘.๗ ให้การสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคโควิด - 19	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงแรงงาน
๙.	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	๙.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในที่พักสำหรับ กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๙.๒ จัดเตรียมและจัดตั้งสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อและสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับ กลุ่มเปราะบาง ๙.๓ จัดตั้งและกำกับดูแลสถานที่กักกันสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่สามารถเข้าถึง บริการ (กลุ่มเปราะบาง) ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข
๑๐.	กรมราชทัณฑ์	๑๐.๑ จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกำกับติดตามมาตรการ ในเรือนจำทุกแห่ง ๑๐.๒ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากหรือไปยังผู้ต้องขัง ๑๐.๓ จัดเตรียมและจัดตั้งสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อและสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเรือนจำ	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๑๑.	กระทรวงอุตสาหกรรม	<p>๑๑.๑ จัดทำและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงที่พักของแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๑.๒ ทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)</p> <p>๑๑.๓ กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงที่พักของแรงงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมการปกครอง - สำนักงานประกันสังคม - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงแรงงาน
๑๒.	กระทรวงแรงงาน	<p>๑๒.๑ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติและกำกับติดตามให้นายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรดำเนินการตามกฎหมาย และจัดทำทะเบียนเพื่อการติดตามแรงงานต่างด้าวที่รับการอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักร รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทางและการประเมินความพร้อมของแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๑๒.๒ กำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งและกำกับดูแลสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับ</p> <p>๑๒.๓ กำหนดมาตรการและสร้างความเข้าใจให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเดินทางเข้ามาทำงาน และกลับประเทศต้นทาง รวมถึงการกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการ</p> <p>๑๒.๔ ทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกและการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในสถานประกอบการทุกประเภท และจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ</p> <p>๑๒.๕ จัดเตรียมและจัดตั้งสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อ สถานที่กักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานประกอบการเพื่อรับมือกรณีมีการระบาดในสถานประกอบการ</p> <p>๑๒.๖ จัดหาวัคซีนให้กับผู้ประกันตนทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑๒.๗ กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตหรือจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - สำนักงานประกันสังคม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๑๓.	กระทรวงการต่างประเทศ	๑๓.๑ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามมาตรการที่กำหนด การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง ตลอดจนการจัดการ ควบคุม และกำกับติดตามให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ๑๓.๒ จัดการและกำกับติดตามการตรวจลงตราให้กับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในกรณีที่ต้องได้รับการตรวจลงตราล่วงหน้า สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนปรนให้เข้ามาทำงานได้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	- กระทรวงแรงงาน - กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔.	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงานประจำ ช่องทางเข้าออก ตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๔.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในศูนย์กักผู้ต้องกักทุกแห่ง ๑๔.๒ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากหรือไปยังผู้ต้องกัก ๑๔.๓ จัดเตรียมและจัดตั้งสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อและสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์กัก ๑๔.๔ กำกับติดตามและตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการกักกัน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระบบติดตามแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ๑๔.๕ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม กำกับ และติดตามให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนในสังกัดอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกันจัดหาสถานที่กักกันและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ๑๔.๖ จัดกำลังสายตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
๑๕.	กรมเจ้าท่า ศูนย์อำนวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ศรชล)	๑๕.๑ จัดทำเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสารที่ใช้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในท่าเทียบเรือทุกแห่งภายในประเทศ รวมถึงแนวทางในการเข้าราชอาณาจักรของเรือทุกประเภท ๑๕.๒ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้เดินทาง ๑๕.๓ กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานที่กักกันบนเรือทุกประเภท	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - กรมศุลกากร - กองทัพเรือ - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๑๖.	กรมท่าอากาศยาน และ สำนักงานการบินพลเรือน	๑๖.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ในท่าอากาศยานทุกแห่งภายในประเทศ ๑๖.๒ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกทั้งใน และระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก ผู้เดินทาง	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - กรมศุลกากร - กองทัพเรือ - กองทัพอากาศ
๑๗.	กระทรวงคมนาคม	๑๗.๑ จัดทำและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภ รวมทั้งอาคารสถานที่รับส่งผู้โดยสาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๗.๒ ทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่กำหนด ๑๗.๓ กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภ รวมทั้งอาคารสถานที่รับส่งผู้โดยสาร ๑๗.๔ จัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่ กักกัน ๑๗.๕ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกันสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะที่เดินทางเข้าออกราชาอาณาจักร	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับกระทรวงคมนาคม - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๘.	กระทรวงศึกษาธิการ	๑๘.๑ จัดทำและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๑๘.๒ กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในกรณีการ พิจารณาปิดหรือเปิดสถานศึกษาเมื่อพบผู้ป่วย อย่างเหมาะสม ๑๘.๓ จัดตั้งและกำกับดูแลสถานกักกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการเดินทางออกจาก ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๑๙.	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	๑๙.๑ จัดทำและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๙.๒ กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 การปิดหรือ เปิดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อพบผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ๑๙.๓ จัดตั้งและกำกับดูแลสถานกักกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบ ๑๙.๔ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งภารกิจ ของโรงพยาบาลแพทย์ในสถาบันด้วย	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๒๐.	กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา	๒๐.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับการท่องเที่ยว และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ๒๐.๒ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติของการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศภายในราชอาณาจักรแบบวิถีใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด - 19 ๒๐.๓ จัดตั้งและกำกับการดำเนินงานสถานที่กักกันสำหรับการจัดการท่องเที่ยวในกลุ่ม ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร ๒๐.๔ จัดตั้งและกำกับดูแลสถานที่กักกันสำหรับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันต่างประเทศ ๒๐.๕ จัดหาวัคซีนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การนำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ	- กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงการต่างประเทศ - สมาคมกีฬา และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง - สมาคมภาพยนตร์ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) - กระทรวงวัฒนธรรม
๒๑.	สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)	๒๑.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติของการถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน ภายในราชอาณาจักรแบบวิถีใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	- กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบรอง
๒๒.	กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ กรมการศาสนา	๒๒.๑ จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสม สำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา ทั้งการจัดสถานที่ และมาตรการสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	- กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงสาธารณสุข
๒๓.	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	๒๓.๑ กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและ บูรณาการการทำงานของระบบ platform ดิจิทัล แอปพลิเคชัน (application) และ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสำหรับการป้องกันและควบคุม โรคโควิด - 19 ๒๓.๒ กำหนดและกำกับดูแล การจัดเก็บและการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล	- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน) - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย - กรุงเทพมหานคร - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงการคลัง - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
